



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 45/2545

วันที่ 29 กรกฎาคม 2545

การสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันเงินฝาก

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2545 ระหว่างเวลา 8.30-12.00 น. กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดการสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันเงินฝาก ขึ้น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า โดยมีวิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และนักวิชาการภายนอก การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝาก ประโยชน์ของการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก และการเตรียมการในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาคมต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว

ระบบประกันเงินฝากเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฝากเงินรายย่อยที่ขาดโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างเพียงพอ การนำเอา ระบบประกันเงินฝากมาทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระของรัฐบาลในการช่วยเหลือสถาบันการเงินในกรณีที่สถาบันการเงินประสบปัญหา

ระบบประกันเงินฝากที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้ ส่วนใหญ่เป็นการประกันเงินฝากแบบจำกัดวงเงิน ซึ่งจะทำให้ผู้ฝากเงินที่มีเงินมากกว่าจำนวนวงเงินที่ประกันจะให้ความสนใจในการศึกษาฐานะและความมั่นคงของสถาบันการเงิน อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้สถาบันการเงินต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพให้มีความแข็งแกร่ง ในการดำเนินงานขององค์กรประกันเงินฝาก นอกจากจะมีการกำหนดวงเงินประกันที่เหมาะสมแล้วยังต้องคำนึงถึงการกำหนดอัตราเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บจากสถาบันการเงินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เป็นการระแ่สถาบันการเงินมากเกินไป ในขณะที่เดียวกันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรประกันเงินฝากด้วย ปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรประกันเงินฝากแล้วในกว่า 70 ประเทศ

ประโยชน์ของการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก

1. การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากจะทำให้เกิดความชัดเจนในการคุ้มครองผู้ฝากเงิน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม

2. เมื่อมีการกำหนดวงเงินประกันจะทำให้ผู้ฝากเงินต้องคำนึงถึงฐานะและความเสี่ยงของสถาบันการเงินแทนที่จะพิจารณาแค่ผลตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียว และในส่วนของสถาบันการเงินก็ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

3. ลดภาระของทางการในการค้ำประกันเงินฝากแบบเต็มจำนวน โดยสถาบันประกันเงินฝากจะเข้าไปรับภาระการประกันเงินฝากในสถาบันการเงินภายในวงเงินที่กำหนด